



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทร. (๐๗๖) ๓๖๑๒๓๔ ต่อ ๖๕๐๖-๗  
ที่ ภก.๐๐๓๓.๒๐๒/Plan.๑๕ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ ดังกล่าว

ในการนี้ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจึงขอแจ้งคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลได้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

(นายวีระศักดิ์ หล่อทองคำ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต



คู่มือแนวทางปฏิบัติฯ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	
วัน/เดือน/ปี : ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖	
หัวข้อ : คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	
Link ภายนอก: -	
หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  นางพามา (นางสาวนัตถธรรมา โคตรมณี) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๑๖ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้พิจารณารับรอง  ๑๖ (นางพามา ตันโชติกุล) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้าน พรส. (หัวหน้า) วันที่ ๑๖ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  ๑๖ ( นายวุฒิชัย ช่างคิด ) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑๖ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  ๑๖ ( นายวีระศักดิ์ หล่อทองคำ ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (ผู้อำนวยการ/ผู้แทน) วันที่ ๑๖ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖